

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๔๐๑ / ๑๐๑๓๕



กวด. 210
วันที่ 15 พ.ค. 66
เวลา 15.40

สลก.
ส่ง : กวด.
รับที่ : ๕11968/66
15 ธ.ค. 2566 เวลา 15.30 น.



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
๘๘/๑๖๘-๑๗๐ ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การดำเนินโครงการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้แก่ประชาชน : แคมเปญ “รวมพลังลดท่วมน้ำ ลดแล้งรับมือภัยเอลนีโญ”

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร. ๐๕๐๕/ว๕๐๐ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ด้วยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติขอเสนอเรื่อง การดำเนินโครงการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้แก่ประชาชน : แคมเปญ “รวมพลังลดท่วมน้ำ ลดแล้งรับมือภัยเอลนีโญ” มาเพื่อเสนอให้คณะกรรมการรัฐมนตรีทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะให้นำเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีได้ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๓)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งว่าในคราวประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายกรัฐมนตรีเสนอว่าในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗ที่กำลังจะมาถึง ขอให้ทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐเร่งพิจารณากำหนดแผนงาน/โครงการในความรับผิดชอบที่เห็นสมควรดำเนินการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้แก่ประชาชน โดยแผนงาน/โครงการดังกล่าวต้องสามารถดำเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบัติและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมได้ทันในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งจะมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมทั้งสร้างความสุขและขวัญกำลังใจให้ประชาชนคนไทยในช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วย ทั้งนี้ ให้นำเสนอแผนงาน/โครงการดังกล่าวต่อคณะกรรมการรัฐมนตรีโดยเร็วภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในภาพรวม ก่อนดำเนินการต่อไป ซึ่งคณะกรรมการรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ

๒. ความเร่งด่วนของเรื่อง

ไม่มี

๓. สาระสำคัญและข้อเท็จจริง

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านน้ำ บูรณาการข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศเกิดความสมดุล รองรับและป้องกันการเกิดอุทกภัยและภัยแล้งให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรม ได้เตรียมมาตรการที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศเพื่อป้องกัน บรรเทาความเดือดร้อน และช่วยเหลือประชาชนไม่ให้ได้รับผลกระทบจากปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง รวมทั้งลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัยให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด โดยบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานด้านน้ำที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนในนามรัฐบาล ภายใต้แคมเปญ “รวมพลังลดท่วมน้ำ ลดแล้งรับมือภัยเอลนีโญ” โดยมีรายละเอียดในการดำเนินงานดังนี้

๓.๑ เร่งบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบ แก้ไขปัญหาพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ โดยเฉพาะน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค ช่วยเหลือประชาชนเพื่อลดความเสี่ยงในการส่งผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุด โดยลงพื้นที่ติดตามพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำตามมาตรการรองรับฤดูแล้ง ๒๕๖๖/๒๕๖๗ ซึ่เป่าพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ ติดตามสถานการณ์น้ำ พร้อมทั้งเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการจัดทำแผนป้องกันและแก้ไข เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้ง พ.ศ. ๒๕๖๖/๒๕๖๗ ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๓.๒ จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคใต้ เพื่อเตรียมความพร้อมและบริหารจัดการสถานการณ์ในการรับมือ ติดตามประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ และอำนวยความสะดวกหน่วยงานในพื้นที่บริหารจัดการมลน้ำในช่วงฤดูฝนให้เกิดความเป็นเอกภาพ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยเร็ว โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ซึ่งทุกหน่วยงานจะร่วมกันขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน เตรียมเจ้าหน้าที่ ทรัพยากร สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้พร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัย ตั้งแต่การป้องกันก่อนเกิดภัย วางแผน และบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม พร้อมวิเคราะห์คาดการณ์ที่แม่นยำทันต่อเหตุการณ์ จนเห็นผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ลดผลกระทบและให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ได้อย่างทันท่วงที และกลับมาสู่สถานการณ์ปกติโดยเร็ว

๓.๓ รมรงค์การประหยัดน้ำ โดยมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอเพลง “ประหยัดน้ำ คือ ประหยัดเงิน” ความยาว ๓.๒๗ นาที เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนรับรู้เรื่องการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างเหมาะสม ประหยัดการใช้ปริมาณน้ำในชีวิตประจำวัน เพื่อจะลดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำให้มีความยั่งยืน อีกทั้งการลดการใช้น้ำจะสามารถลดค่าใช้จ่ายประจำวันได้อีกด้วย ผ่านการสื่อสารในรูปแบบคลิปวิดีโอสั้น แสดงให้เห็นถึงวิธีประหยัดน้ำที่ประชาชนทำตามได้ง่าย ๆ เช่น ไม่เปิดก๊อกน้ำทิ้งไว้ ตึมน้ำให้หมด การนำน้ำที่ใช้แล้วไปใช้ประโยชน์ต่อ เป็นต้น

ทั้งนี้ ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ที่เป็นวันหยุดยาว สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ยังคงมีการเตรียมความพร้อม และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อร่วมกันปฏิบัติงานติดตาม เฝ้าระวังสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำ และประเมินพื้นที่เสี่ยงที่อาจเกิดอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ที่ยังมีสถานการณ์น้ำหลากในหลายพื้นที่ และอิทธิพลของมรสุมหรืออาจมีพายุหมุนเขตร้อนในช่วงดังกล่าว เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่ภาคใต้ที่ทำหน้าที่ในการป้องกัน แก้ไข และบรรเทาผลกระทบต่อน้องประชาชน หรือให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด เพื่อเป็นของขวัญแก่พี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่จะถึงนี้

๔. ประโยชน์และผลกระทบ

ประชาชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ “เอลนีโญ” น้อยที่สุด

๕. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา หรือการสูญเสียรายได้

ไม่มี

๖. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ไม่มี

๗. ขอกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง การดำเนินโครงการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้แก่ประชาชน

๘. ข้อเสนอของหน่วยงาน

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติจึงขอเสนอให้คณะรัฐมนตรีรับทราบแผนงาน/โครงการที่จะดำเนินโครงการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้แก่ประชาชน ได้แก่ แคมเปญ “รวมพลังลดท่วมลดแล้งรับมือภัยเอลนีโญ” โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอในข้อ ๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรสีห์ กิตติมณฑล)

เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

สำนักงานเลขาธิการ กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวกฯ

โทร. ๐ ๒๕๕๔ ๑๘๐๐ ต่อ ๑๐๖๑

โทรสาร ๐ ๒๕๒๑ ๙๑๔๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ admin_sp@onwr.go.th